

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum

Chúa nhật 5 Phục Sinh, 10.5.2020
Muttertag – Ngày Hiền Mẫu

*Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.
Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. (Ga 14:9-12)*

Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức thân mến!

Hôm nay, thứ bảy 09.5.2020 tôi bắt đầu ngồi viết những hàng chữ này, thế giới kỷ niệm kết thúc Thế Chiến thứ II đúng 75 năm, nước Đức qua Hitler và chủ nghĩa Đức Quốc Xã đã gây ra một thảm họa chiến tranh chưa từng có trong lịch sử loài người, trong thời gian 12 năm. Cuối cùng nước Đức đã trở thành một bình địa hoang tàn, đói khổ, chết chóc, bao nhiêu gia đình mất cha, mất chồng... và phải trả nợ chiến tranh trong nhiều năm dài. Nhìn lại những phim tài liệu, những hình ảnh chúng ta không tưởng tượng được có một nước Đức đổ nát như thế và cũng từ đó nước Đức phải chia thành hai bên Đông và Tây Đức.

Tuy nhiên, người Việt Nam chúng ta đang sống tại Đức được 40 năm, 30 năm hoặc ngắn hơn chỉ biết về một nước Đức hùng cường, tự do, dân chủ và đã được thống nhất toàn vẹn. Chúng ta đang hưởng được những sự tốt đẹp, ấm no hạnh phúc và cũng có thể quên hẳn đi những gian khổ xây dựng lại đất nước của người Đức sau chiến tranh. Tôi vẫn khâm phục sự kỷ luật làm việc của người Đức với một tinh thần thép, chỉ nêu một ví dụ trong thể thao bóng đá, các đội banh khác đều gặp khó khăn trước một danh hiệu riêng biệt "*Panzer – xe tăng của Đức*". Trong thời Corona Virus này, thế giới đâu đó cũng ngẫm cảm phục cách điều hành quốc gia của Đức: nhẹ nhàng, dứt khoát, kỷ luật và an toàn y tế.

Tôi viết ra tâm tình nơi đây để mọi người chúng ta có dịp nhìn lại chính mình, nhìn lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống - *thường chúng ta gọi là những hồng ân Chúa đang ban cho* - để sống tích cực và vui tươi hơn. Cho dù đang gặp khó khăn hạn chế của dịch bệnh Corona – ngay cả việc không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ thường xuyên - nhưng qua cái nhìn đức tin có thể giúp chúng ta hiểu được một điều gì đó mà Chúa muốn gửi đến thế giới qua biển cố khó khăn chưa từng có này.

- Ngày 06.5.2020 chính phủ Đức đã nới lỏng luật cấm cách và các nhà thờ có thể từ từ mở cửa lại cho các thánh lễ, tuy nhiên các Giáo Phận Đức phải tuân thủ nhiều nguyên tắc nhằm tránh việc lây bệnh. Một thời gian được gọi là chuẩn bị lại cho những sinh hoạt bình thường, ví dụ số người tham dự sẽ bị hạn chế, tham dự thánh lễ thường xuyên chưa được như trước. Người đến nhà thờ phải làm quen với việc chia ra ranh giới ở các hàng ghế, chỗ ngồi. Mọi người phải đeo khẩu trang và nếu ai có các triệu chứng cảm hoặc ho được yêu cầu ở nhà, đừng đến nhà thờ. Và để việc liên hệ mau chóng, nếu trong nhà thờ có người bệnh Corona thì mọi người phải ghi tên, địa chỉ, điện thoại để cơ quan y tế liên lạc được ngay. Hai ví dụ về con số cho nhà thờ St. Joseph, Hamburg-Wandsbek chỉ nhận 14 giáo dân cho 1 thánh lễ, nhà thờ St. Martinus to lớn ở Borsum chỉ được 30 người. Vì thế tôi xin giáo dân Việt Nam nhẫn nại thêm một thời gian và vẫn có thể thông công bằng các Thánh Lễ Online.

- Một thông báo cho giáo dân ở Hamburg là **cha Karl Schmickler** (cha xứ ở Heilig Geist, Farmsen từ 1992 – 2010) đã qua đời ngày 08.5.2020 tại Limburg, hưởng thọ 80 tuổi. Cha Schmickler luôn chăm sóc và yêu thương giáo dân Việt Nam chúng ta ở Hamburg.

- Chúa nhật 5 Phục Sinh, 10.5.2020 là **Muttertag – Ngày Hiền Mẫu** tôi kính chúc các Bà Mẹ hưởng một ngày Hiền Mẫu vui tươi, hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp.

Cuối cùng xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria trong tháng Hoa, tiếp tục gìn giữ và ban ơn bình an cho ACE, nước Đức và thế giới. Xin Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn cho những nhà nghiên cứu y khoa mau tìm được phương thuốc chữa trị hiệu quả diệt Virus Corona, và xin cho cơn đại dịch này mau chấm dứt.

Paul Phạm Văn Tuấn
Lm. Tuyên Úy

